

แผนปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความรู้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แนวทางการออกแบบปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : แนวทางการออกแบบปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ (ล้านบาท)

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : 2,800 (ล้านบาท)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ปี 2552			ปี 2553						หมายเหตุ				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การบ่งชี้ความรู้ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพื่อเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็น 1.2 สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการฯ	CKO KM Team หัวหน้าทีมงาน KM กตป. (สพม.)	ม.ค. - มี.ค. 53 ส.ค. 53				●	●	●	●							
2	การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ 2.1 มอบหมายคณะทำงาน KM ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ วางแผนในการหาความรู้จากภายใน และภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการ รวบรวมองค์ความรู้ 2.2 จัดประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้มีความรู้/ ผู้เชี่ยวชาญ	KM Team และ สสส.	มี.ค. 53 มี.ค. 53					●	●								
3	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นคว้านำมาจัดเป็นหมวดหมู่ และจัดทำ ฐานข้อมูลเป็น Knowledge base	KM Team และ สสส.	มี.ค. - ส.ค.53				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 4.1 จัดเสวนา ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและบำรุงรักษาอาคาร ร่วมพิจารณาองค์ความรู้ที่จะให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 4.2 ผู้มีความรู้ร่วมพิจารณารูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียบเรียงให้ ทันสมัยเข้าใจง่าย เพื่อสะดวกในการค้นหา	KM Team สสส.และ สวค.	มี.ค. - ส.ค.53					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	การเข้าถึงความรู้ 5.1 นำความรู้ มาพัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการออกแบบและบำรุงรักษาอาคาร	KM Team สสส. สพม. และ สทส.	พ.ค. - ก.ย. 53								●	●	●	●	●	●	
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (เว็ปไซค์, จัดบอร์ดความรู้,เสียงตามสาย) 6.3 จัดทำเอกสาร / คู่มือองค์ความรู้	KM Team สสส. สพม. และ สทส.	พ.ค. - ก.ย. 53								●	●	●	●	●	●	

